

สาส์นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

ประจำเดือน มีนาคม 2566

กราบเรียน พ่อแม่พี่น้องชาวอบต.หนองปลาหมอ

พบกับกระผมประจำเดือน มีนาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวความเคลื่อนไหวช่วงระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอได้จัดทำโครงการจัดทำประชามติเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และนำไปจัดทำข้อบัญญัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาหรือโครงการที่มีความจำเป็นเพื่อลงประชามติ ซึ่งกระผมได้ลงพื้นที่ในการทำประชามติทุกหมู่บ้านได้เห็นพี่น้องประชาชนให้ความสำคัญเข้าร่วมจัดทำประชามติจำนวนมากทุกหมู่บ้านถือเป็นพื้นฐานในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนมองปัญหาออกนอกปัญหาได้ตรงกับความต้องการของหมู่บ้าน สำหรับโครงการที่ลงมติอันดับที่ 1 ของแต่ละหมู่บ้านก็จะได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 ทั้ง 13 หมู่บ้านโครงการที่เหลือก็จะนำไปเพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นถ้าหากมีงบประมาณก็จะสามารถจัดสรรงบประมาณหรือของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นต่อไป ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมมือจัดทำประชามติด้วยดี

ในช่วงระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2566 อบต.หนองปลาหมอได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง ที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจฝึกปฏิบัติให้ว่าที่ อปพร. เพื่อช่วยเหลือประชาชนเวลาเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย อุบัติภัย และความเดือดร้อนของประชาชนเป็นจิตอาสาไม่หวังผลตอบแทนเป็นผู้เสียสละ จำนวน 50 คนเพิ่มเติมให้ได้ตามอัตราส่วนจำนวนประชากรร้อยละ 2 อปพร.ที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีเหล่านั้นจะร่วมมือกับศูนย์ป้องกันสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คำสั่งก็จะได้รับคำตอบตอบแทนตามกฎหมายและหากได้รับอุบัติเหตุขณะมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ต่อไปนี้ อปพร.จะลงเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร งานฉาปนกิจศพ งานประเพณีต่าง ๆ หากเจ้าภาพขอความร่วมมือมากก็จะเข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อน อากาศร้อนแห้งแล้งเป็นต้นเหตุการเกิดอัคคีภัยง่ายขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาประชาสัมพันธ์ไม่ให้เกิดการเผาไร่ย่อย เผาหญ้า หรือดูแลบ้านเรือนให้ดีอย่าประมาทการก่อไฟหุงอาหาร หากเกิดเหตุให้แจ้งเหตุ โทร 199 โทร 1669 โทร 191 หรือโทรเบอร์ผม 088-3320711 เพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือให้เร็วทันเหตุการณ์ลดการสูญเสียให้มากที่สุด

การเข้าสู่ฤดูแล้งสิ่งสำคัญอันหนึ่งคือน้ำอุปโภคบริโภคขอให้ช่วยกันใช้น้ำบนดินได้ดินให้ประหยัด ปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนมีมากแต่เราไม่สามารถจัดเก็บน้ำไว้ใช้เนื่องจากแหล่งกักเก็บมีไม่มากพอ กระผมพยายามมองหาให้มีความสำคัญที่จะบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เช่น การจัดทำโครงการเสริมกระสอบทรายลำห้วยเสียว การจัดทำฝายหินทิ้งลำห้วยเสียด การวางแผนสูบน้ำจากลำห้วยเสียวเข้ามาเก็บที่หนองตาหมอบ หนองกุง หนองเสื่อ โก้ก ในฤดูฝนที่จะมาถึงซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มาตรวจพื้นที่หากไม่มีปัญหาอุปสรรคก็จะดำเนินการตามแผน ส่วนลำห้วยจะจัดทำโครงการในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อชะลอการไหลของน้ำหรือกักเก็บน้ำในลำห้วยเสียวและลำห้วยเสียดทุกจุดที่มีฝายชะลอน้ำให้สูงขึ้นเพิ่มปริมาณน้ำ

สุดท้ายกระผมขออำนวยการอวยพรให้พี่น้องประชาชนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขทุกๆท่าน

ด้วยรักและเคารพ

นายจรัส บัดตานัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ